

Chương 17

Cuộc Chạy Đua Của Bạn

“Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi để vắn vương, kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 12:1-2

Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một cuộc đua thiên thượng để chạy trên đất này! Bạn được kêu gọi và được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời để đi ra và kết thật nhiều quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Trên thiên đàng có một đám đông những chứng nhân lớn đang dõi theo bạn và cổ vũ cho bạn: “Chạy đi, chạy đi, chạy đi!!!”

Khi bạn nghĩ về việc chạy đua này tôi muốn thách thức bạn vâng theo những điều dưới đây:

- Hãy vứt bỏ tội lỗi và gánh nặng vắn vương, xưng nhận ra với Đức Chúa Trời và trút bỏ tại thập giá của Chúa Giê-xu.
- Cam kết chính mình hết lòng và tuyệt đối để chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trước cho bạn.
- Luôn chăm nhìn Chúa Giê-xu, là Đấng Cứu Thế, là Ông Chủ, là hình mẫu của bạn, là Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.

PHAO-LÔ THỨC GIỤC CHÚNG TA CHẠY CUỘC ĐUA

“Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mũ miện hay hư nát. Nhưng

Chúng ta chịu vấp để được miễn không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí. Nhưng tôi dãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chẳng.” 1Cô-rinh-tô 9:24-27

Khi tôi học tập đời sống và chức vụ của Phao-lô thì có một thực tế nổi bật gây ảnh hưởng đến tôi, đó là sự quyết tâm của ông để chạy và hoàn tất cuộc đua của mình. Phao-lô luôn tập trung. Phao-lô xác quyết. Phao-lô luôn hướng mắt mình về mục tiêu, dải băng xanh của đường đua.

Qua việc bị bắt bớ, chìm tàu, đói kém, đánh đập, tù đày, cô đơn, nghèo đói, thử thách và nhiều lần bị chống đối từ những người mà ông rất muốn đem Tin Lành đến cho họ, ông chưa bao giờ bị mất tập trung. Phao-lô luôn nhìn về phía trước, ông tập chú vào sự kêu gọi của ông, cuộc đua của ông là đem Phúc Âm đến cho dân ngoại, cho những khu vực mới chưa được nghe đến Tin Lành.

Là đại sứ của Đấng Christ, chúng ta phải chạy cuộc đua của mình. Là thân thể của Đấng Christ chúng ta được kêu gọi để rao giảng Phúc Âm cho muôn dân, cho tất cả mọi nhóm người, vâng, cho tất cả những tộc người trên đất. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn tất “Đại Mạng Lệnh,” chạy vòng cuối cùng của cuộc đua tuyệt vời này.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để chạy

Hiện có hơn 6.900 nhóm người chưa được nghe đến Tin Lành. Chúng ta vẫn còn hơn 2,8 tỷ linh hồn cần được nghe Tin Lành. Chúng ta phải hoàn tất “Đại Mạng Lệnh.” Đó là cuộc đua của chúng ta. Chúa Giê-xu sẽ không trở lại với chúng ta, với tân nương của Ngài, cho đến khi chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ mà chúng ta đã nhận được hơn 2.000 năm trước.

Đại Mạng Lệnh là mạng lệnh cuối cùng, là mạng lệnh cuối cùng từ Vua của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ. Ngài và cả thiên đàng đang chờ đợi chúng ta hoàn tất công việc của chúng ta. “Đại Mạng Lệnh” phải được hoàn tất và nhất quyết phải được hoàn tất. Khi chúng ta đứng cùng với nhau, vai kề vai, đồng lòng làm việc thì CHÚNG TA

CÓ THỂ, CHÚNG TA CẦN PHẢI, hoàn tất chặng đua cuối cùng này để đoạt những linh hồn.

CÓ MỘT CUỘC ĐUA DÀNH CHO CÁ NHÂN BẠN

Bạn có một cuộc đua cá nhân. Không ai có thể làm được tất cả, nhưng tất cả chúng ta có thể và phải làm tất cả những gì có thể làm để góp phần vào sự hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ. Cuộc chạy của bạn, sự kêu gọi dành cho cá nhân bạn là rất quan trọng. Bạn có làn đường riêng của mình để chạy trong vòng đua cuối cùng này. Không ai có thể giành lấy vị trí của bạn. Và cũng không ai có thể chạy thế cho bạn.

Bạn được tạo nên cách độc nhất vô nhị, tinh xảo bởi Đấng Tạo Hóa để hoàn tất cuộc đua cá nhân của bạn. Bạn được ban cho những ân tứ, những tài năng và sự sáng tạo mà bạn phải sử dụng trong việc truyền bá Phúc Âm.

Bạn có thể rao giảng và làm chứng về Đấng Christ. Bạn có thể cầu nguyện và cầu thay cho các dân tộc của các quốc gia, cho những nhà truyền giảng Phúc Âm. Bạn có thể giúp đỡ bằng việc gửi đi những nhà truyền giáo mới và hỗ trợ công tác truyền giáo cho các dân tộc chưa được nghe đến Tin Lành qua việc dâng hiến. Bạn là một mắt xích rất quan trọng trong Đại Mạng Lệnh để công việc được hoàn tất. Khi bạn làm tất cả những gì bạn có thể làm để chạy cuộc đua thiên thượng này, bạn sẽ giúp cho thân thể của Đấng Christ chạy và hoàn tất cuộc đua của mình.

HÌNH ẢNH VẬN ĐỘNG VIÊN OLYMPIC THỨC GIỤC CHÚNG TA CHẠY CUỘC ĐUA

Tôi đã từng là một vận động viên, tôi thích chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội và chơi quần vợt, vv... Phải nói rằng khi nhắc đến môn chạy bộ, tôi rất ấn tượng bởi các vận động viên chạy đường trường đến từ Kenya và Ethiopia. Họ luôn có những điểm giống nhau. Họ chạy với sức bền bỉ và quyết tâm để giành được huy chương vàng chứ không giống như những vận động viên khác.

Hãy suy nghĩ về cuộc đua 10.000 mét hoặc thậm chí một cuộc đua marathon (42,195 km) Tất cả các vận động viên đều chạy với mục tiêu là chiếc huy chương vàng. Tất cả đều được chuẩn bị, đào tạo và đều mong muốn giành chiến thắng. Tất cả đều biết rằng để trở thành người chiến thắng họ phải là người đầu tiên đến đích.

Người chiến thắng không hẳn phải là người chạy nhanh nhất, hay là người khỏe nhất, nhưng người chiến thắng là người không bị mất tập trung để có thể hoàn tất cuộc đua. Có nhiều điều khiến những vận động viên giành chiến thắng hoặc là thua cuộc, những điều này nằm trong tâm trí, phụ thuộc vào mức độ tập trung của các vận động viên. Người chiến thắng là người có quyết tâm giành chiến thắng và tuyệt đối không lay chuyển.

ĐẠI MẠNG LỆNH LÀ CUỘC CHẠY TIẾP SỨC

Hãy để tôi minh họa “Đại Mạng Lệnh” theo một cách khác. Trong một cuộc đua chạy tiếp sức sẽ có bốn vận động viên trong mỗi đội. Mỗi vận động viên cần phải chạy một chặng của đường đua, 400 mét. Vận động viên đầu tiên bắt đầu ngay sau khi nghe tiếng súng nổ. Sau đó, anh ta trao tín gậy cho vận động viên thứ hai là người sẽ trao tín gậy đó cho vận động viên thứ ba và người thứ ba sẽ trao tín gậy lại cho vận động viên cuối cùng.

Tiếng súng nổ là Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu: “Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Lành...”

Tín gậy là sứ điệp Phúc Âm chúng ta được kêu gọi để rao giảng. Nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta là đem Phúc Âm cho cả thế giới.

Các vận động viên là những thể hệ khác nhau trong thân thể của Đấng Christ kể từ khi Đại Mạng Lệnh được đưa ra bởi Chúa Giê-xu.

Kể từ thể hệ đầu tiên của các môn đồ đến nay, có nhiều chặng của đường đua đã được hoàn thành. Và bây giờ, tín gậy đã được trao lại cho bạn và tôi trong thể hệ này và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ hoàn tất Đại Mạng Lệnh. Tôi tin rằng chúng ta đang chạy chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh. HA-LÊ-LU-GIA!!!

HÃY CHẠY CUỘC ĐUA CỦA BẠN ĐỂ GIÀNH LẤY CHIẾN THẮNG

Nếu chúng ta hợp tác cùng với khả tượng đặc biệt và mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta, cùng ở trong tình yêu thương, chung tay trong “Đại Mạng Lệnh” và cam kết chạy xong cuộc đua, thì chúng ta có thể hoàn tất chặng đua cuối cùng này! Tất cả chúng ta đều phải làm phần việc của riêng mình và làm điều đó với một “tinh thần đồng đội” để hoàn tất “Đại Mạng Lệnh.”

Khả tượng nung nấu như lửa trong lòng bạn là hình ảnh tiên tri của Đức Chúa Trời cho tương lai đã được định sẵn của bạn. Khả tượng của bạn là cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn chạy trên đất này. Đây là cuộc đua mà bạn phải chạy và cũng là cuộc đua mà cả thiên đàng đang dõi theo, cuộc đua này sẽ tạo nên một tiếng vang lớn cho đến mãi mãi. Sự vâng phục để hoàn tất cuộc đua mà Chúa ban cho bạn sẽ quyết định số phận của tất cả những linh hồn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để bạn đến với họ bằng Phúc Âm.

Hoàn tất cuộc đua của bạn là mục đích của cuộc đời bạn. Phao-lô là một người luôn tập trung với lòng quyết tâm. Ông hiểu rằng sự kêu gọi dành cho ông là đến với các dân ngoại chưa được biết đến bằng cách công bố Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ.

NOI THEO TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN KHÁC

Phao-lô đang chạy cuộc đua của mình khi ông tiếp tục chuyến đi truyền giáo cho thế giới bên ngoài bờ cõi Y-sơ-ra-ên. Phao-lô đang chạy cuộc đua của mình khi ông luôn luôn tìm kiếm những vùng đất mới, những ngôi làng mới để rao giảng thông điệp của Thập Tự Giá. Phao-lô chạy cuộc đua của mình khi ông xây dựng những hội thánh nơi mà trước đó chưa hề có một hội thánh nào. Phao-lô đang chạy cuộc đua của mình khi ông rao giảng về Đấng Christ nơi mà danh Đấng Christ chưa bao giờ được rao giảng. “*Nhưng ước vọng của tôi là rao truyền Tin Lành ở những nơi mà danh Đấng Cơ Đốc chưa được truyền đến.*” Rô-ma 15:20

Phao-lô đang chạy cuộc đua của mình khi ông khuyên dạy chàng trai trẻ Ti-mô-thê, mang theo ông một nhóm những môn đồ là những người được ông đào tạo trong chức vụ, và luôn làm gương cho họ. Phao-lô hoàn tất cuộc đua của mình khi ông vâng theo Khải tượng thiên thượng để mạnh mẽ rao giảng cho Vua A-c-ríp-pa.

“Tâu vua A-c-ríp-pa, từ đó, tôi không dám chống cự với Khải tượng từ trời, nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.” Công-vụ 26:19-20

Chúa Giê-xu đã chạy xong cuộc đua của Ngài khi Ngài đi từ làng này sang làng khác ở Y-sơ-ra-ên để rao giảng về vương quốc thiên đàng, chữa lành kẻ đau, đuổi quỷ, giảng dạy trong các nhà hội. Sau đó Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian, Ngài đã sống lại từ cõi chết và sai các môn đồ đi khắp thế gian rao giảng Phúc Âm.

Những nhà tiên phong đã sống chết với việc rao giảng Phúc Âm cho người nghèo, cho những nơi chưa được nghe đến Tin Lành, những người bị hư mất, những người bị tổn thương, những người đau khổ và những người bị lãng quên, và họ cũng đã hoàn tất cuộc đua của mình. Một vài trong rất nhiều nhà tiên phong có thể kể đến là Hudson Taylor, William Carey, Charles Thomas Studd, và Tommy Lee Osborn, cùng với rất nhiều người khác đã hoàn tất cuộc đua của họ và đang dõi theo chúng ta với vai trò là những nhân chứng của chúng ta. Họ không thể làm được bất cứ điều gì thêm vào những việc họ đã làm. Họ không thể chạy thế cho chúng ta. Họ đã làm xong công việc của họ, bây giờ công việc của chúng ta là chạy và hoàn tất cuộc đua của chúng ta.

Hãy chạy cuộc đua của bạn! Tôi nói, hãy chạy cuộc đua của bạn! Nếu bạn đánh mất Khải tượng của bạn hoặc không biết phải làm điều gì, thì hãy quì gối xuống và trải lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho bạn những gì bạn cần. Ngài ban cho chúng ta Khải tượng và những giấc mơ cách nhưng không. Ngài lấy làm vui thích khi đỡ dậy chúng ta với quyền năng, Thánh Linh và sức mạnh của Ngài. Nhưng bạn phải đưa tín gậy - sự kêu

gọi dành cho bạn lên, và chạy cuộc đua. Không có thiên sứ nào sẽ chạy thế cho, không một ai khác cả, chính bạn phải chạy cuộc đua của mình.

HÃY ĐỨNG LÊN VÀ CHẠY CUỘC ĐUA DÀNH CHO BẠN!

Nếu bạn có bất cứ ước mơ nào dành cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì hãy đứng lên và chiếu sáng. Hãy đứng lên và chạy cuộc đua của bạn! Hãy vâng lời Chúa. Bất cứ điều gì Đức Thánh Linh đã đặt để trong lòng bạn, hãy làm điều đó, hãy hành động; đừng chờ đợi những lời tiên tri nữa. Đừng chờ đợi sự đặt tay trên bạn nữa. Nắm lấy tín gậy và chạy cuộc đua của bạn. Khi bạn bước đi trên đức tin, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bước đi với bạn. Đây là cuộc đua của đức tin mà chúng ta cần phải chạy. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy.

Đường đua đang ở trước mặt bạn, cho dù bạn mới bắt đầu, ở giữa hoặc ở cuối đường đua của bạn thì bạn cũng phải quyết tâm hoàn tất cuộc đua của mình. Đừng bao giờ mất tập trung.

Phần thưởng của bạn sẽ rất lớn, bạn sẽ được sống ở thiên đàng bởi lời làm chứng, sự giảng dạy, sự vâng lời và sự hy sinh của bạn. Hãy luôn luôn ý thức về cõi đời đời khi bạn đang sống trên đất này để bạn chạy xong cuộc đua Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn mà không dừng lại, không chậm chạp và cũng không bị ngã xuống bất kỳ cái hố nào.

Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất chặng cuối cùng của Đại Mạng Lệnh, đem Tin Lành đến tất cả các quốc gia, mọi dân tộc và cả những sắc dân. Thế hệ của chúng ta sẽ hoàn tất “Đại Mạng Lệnh” nếu tất cả chúng ta đều chạy xong cuộc đua của cá nhân chúng ta, hiệp nhất trong Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta sẽ cướp đi hàng triệu linh hồn từ địa ngục để đưa họ đến với thiên đàng. Chúng ta sẽ cho cả thế giới này được biết về Chúa Giê-xu Christ và được nghe về Phúc Âm của vương quốc thiên đàng như là một lời làm chứng về Chúa hằng sống của chúng ta!

Cuốn sách này được viết ra với mục đích thúc đẩy, thách thức và nung nóng trong bạn để bạn chạy cuộc đua thiên thượng ở trên đất

này. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Bạn chỉ có một cuộc đua để chạy. Khả tượng thiên thượng của bạn, sự kêu gọi dành cho bạn là một mắt xích quan trọng để Đại Mạng Lệnh được hoàn tất.

KHÔNG AI CÓ THỂ CHẠY CUỘC ĐUA NÀY NGOÀI CHÍNH BẠN!

Tiên tri Giô-ên mô tả cuộc đua của chúng ta trong một cách rất mạnh bạo:

“Chúng nó chạy như những người bạo mạnh; trèo các vách thành như những lính chiến; mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình. Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; xông qua những khi giới mà chẳng bỏ đường mình...” Giô-ên 2:7-8

Chúng ta được kêu gọi để chạy cuộc đua của cá nhân chúng ta nhưng chúng ta cũng hãy có một tinh thần đồng đội với toàn bộ thân thể của Đấng Christ. Bạn có một làn đường riêng cho bạn. Bạn được kêu gọi để làm những việc đặc biệt mà không ai khác có thể hoàn thành ngoài bạn. Bạn phải hoàn tất cuộc đua của bạn và hoàn thành nhiệm vụ của Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn. Đừng chiến đấu với anh, chị, em cùng một nhóm. Đừng ghen tị hoặc chỉ trích người anh em của bạn. Hãy vui mừng và khích lệ nhau, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất cuộc đua.

Hãy đứng lên và bước vào làn đường của bạn trong cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã bày ra trước mặt bạn. Hãy nạp năng lượng và hâm nóng chính mình. Hãy quên đi những gì đằng sau bạn. Hãy quên tất cả những sai lầm của bạn, tất cả những thất bại của bạn. Như Phaolô, nhìn về phía trước, những gì nằm ở trước mắt bạn. Một mùa gặt linh hồn đang chờ đợi bạn thu hoạch. Nếu bạn không đi, ai là người sẽ chạy cuộc đua của bạn? Không ai có thể chạy thế cho bạn. Ngay hôm nay Đức Chúa Trời đang dõi theo bạn và Ngài hỏi: *“Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?”* Ê-sai 6:08

Đức Chúa Trời muốn bạn chạy cuộc đua của bạn với sự chú tâm và tập trung để HOÀN TẤT với HẾT KHẢ NĂNG của bạn trong Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn bạn đi ra và kết quả gấp trăm lần hơn!

Phao-lô luôn có tinh thần này và cả sự tập trung. Ông không hài lòng với những gì đã có! Ông khao khát có nhiều hơn nữa. Ông muốn tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời phải được hoàn tất trong đời sống của ông! Ông không bao giờ bằng lòng với những gì chưa phải là tốt nhất!

“Áy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Cơ Đốc đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, nghe đến Tin Lành những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi, để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu.” Phi-líp 3:12-14

QUYẾT ĐỊNH CHẠY CUỘC ĐUA CỦA BẠN

Bây giờ bạn đã đọc cuốn sách này, bạn không có lý do gì để không hành động và chạy cuộc đua của bạn. Tôi thách thức bạn với tư cách là người anh em yêu dấu trong Chúa của bạn, hãy đứng lên và bắt đầu chạy cuộc đua của bạn. Nếu bạn đang chạy, thì hãy tăng tốc! Đừng bằng lòng với điều chưa phải là điều tốt nhất, nhưng hãy vươn tới điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời và chức vụ của bạn. Hàng ngàn người đang chờ đợi bạn rao giảng Phúc Âm cho họ.

Hãy quyết định ngay hôm nay, lên kế hoạch và hành động. Hãy quyết định ngay hôm nay, tham gia cùng hàng ngàn vận động viên khác là những người rao giảng Phúc Âm cho thế giới hư không và chết mất này. Ngay hôm nay hãy quyết định dâng trọn đời sống bạn, tương lai và tất cả các ân tứ, tài năng của bạn cho Chúa Giê-xu Christ và hoàn tất chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh.

Gửi lời chào thân ái nhất đến với những thợ gặt trong cánh đồng

Tín gậy của Phúc Âm đã được trao vào tay của bạn, vậy hãy noi theo tấm gương của hàng ngàn những người chinh phục linh hồn trong thế giới của chúng ta, **HÃY CHẠY CUỘC ĐUA CỦA BẠN**, hãy hành động và rao giảng Phúc Âm cho thế giới hư không và chết mất này!

Hãy chạy với khát vọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Hãy tin,

và bước đi. Đức Chúa Trời sẽ đi cùng với bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Hàng triệu linh hồn sẽ được cứu trong thời điểm cuối cùng của mùa thu hoạch này khi chúng ta chung tay và làm việc hết mình trong sự vâng phục Đại Mạng Lệnh.

Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bạn phục vụ Chúa và hoàn tất Mạng Lệnh của Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau chiếm hữu thế giới, và rồi Chúa Giê-xu sẽ trở lại...

Người anh em yêu dấu nhất của bạn

Marcus Bloom

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.” Công-vụ 20:24

Tài Liệu Tham Khảo

Royer, Galen B. Chủ Nghĩa Anh Hùng Cơ-đốc tại đất Ngoại Bang. Nhà Xuất Bản Brethen, năm 1915

Tiến sĩ Fred, Barlow. Tiểu sử Truyền Giáo, Nhà Xuất Bản Sword of the Lord, năm 1976

Howell, Clifford G. Chức Vụ Tiên Phong, Nhà Xuất Bản Thái Bình Dương, năm 1912.

William Carey: Cha Đẻ của Phong Trào Truyền Giáo (Những Anh Hùng Đức Tin), Barbour xuất bản năm 1997

Reese, Ed, Hudson Taylor, Christian Hall of Fame, ấn phẩm của Reese. MG Guinness, Câu Chuyện của Hội Truyền Giáo Trung Hoa Nội Địa, 1893

Harrison, E. Myers. Dấu Chân Của Những Anh Hùng Đức Tin Tiên Phong, Moody Press, 1945.

Hudson Taylor: Người Sáng Lập Hội Truyền Giáo Trung Hoa Nội Địa (Anh Hùng Đức Tin), Barbour xuất bản năm 1999

Grubb, Norman P, CT Studd Quán Quân Bóng Chày và Nhà Truyền Giáo Anh Hùng, Lindblads năm 1936

Thompson, Phyllis. Hudson Taylor – Cuộc Phiêu Lữ của Đức Chúa Trời, Moody press, 1980

Osborn, Tommy Lee. Tin Lành theo TL & Daisy. Osborn xuất bản, 1985

Osborn, Tommy Lee. Sứ Điệp Hành Động. Osborn xuất bản, năm 2004

Bonnke, Reinhard. Lửa Phúc Âm, ER xuất bản 2008

http://www.eaec.org/hall_of_faith.htm

<http://www.wholesomewords.org/biography/>

<http://healingandrevival.com/BioTLOsborn.htm>

<http://www.joshuaproject.net/>